

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	FI_AM_002_S3
ชื่อตาราง	รายได้ค่าใช้จ่ายของบริษัทบริหารสินทรัพย์
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและ กำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายไตรมาส ความล่าช้า 40 วัน กำหนดเวลาเผยแพร่ ข้อมูลเบื้องต้น ทุกวันที่ 10 ข้อมูลจริง จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถัดไป
หลักวิธีทางสถิติ <ul style="list-style-type: none"> • หลักการ นิยาม และ การจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูล และมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง • ลักษณะของข้อมูล และวิธีการจัดเก็บ • วิธีประมวลผลข้อมูล 	<p>เป็นการรวบรวมข้อมูลผลประกอบการเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ ตลอดจนผลกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการรายงานสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non TFRS 9) และกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS 9) ของบริษัทบริหารสินทรัพย์เป็นรายไตรมาส โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์จะจัดส่งข้อมูลดังกล่าวภายในสิ้นเดือนถัดจากไตรมาสที่ เริ่มใช้ตั้งแต่งวดรายงานที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยแยกเป็น ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายได้ดอกเบี้ย หมายถึง ดอกเบี้ย ส่วนลด และค่าธรรมเนียม ที่ได้รับจาก เงินลงทุนในลูกหนี้ เงินให้สินเชื่อ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินฝากสถาบันการเงิน และรายได้ดอกเบี้ยอื่นๆ 2. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย หมายถึง ดอกเบี้ย ส่วนลดจ่าย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการกู้ยืมเงิน 3. รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ หมายถึง รายได้ดอกเบี้ยหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 4. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ได้รับจากการให้บริการแก่ลูกค้า และจากการรับบริหารสินทรัพย์ 5. ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่บริษัทบริหารสินทรัพย์จ่ายให้แก่ผู้รับบริหารสินทรัพย์ และที่จ่ายไปเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ลูกค้า 6. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ หมายถึง รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการหักค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 7. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ หมายถึง กำไร (ขาดทุน) จากการขาย จากการประเมินมูลค่ายุติธรรม หรือจากการโอนเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน ที่มีวัตถุประสงค์ในการถือไว้เพื่อค้า และกำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท 8. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน หมายถึง กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนเพื่อขาย เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด และเงินลงทุนทั่วไป 9. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในลูกหนี้ หมายถึง กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในลูกหนี้ จากการขายลูกหนี้ที่บันทึกบัญชีอยู่ในเงินให้สินเชื่อ จากการเปลี่ยนแปลงบัญชีจากเงินลงทุนในลูกหนี้เป็นเงินให้สินเชื่อ รวมทั้งกำไรจากการเรียกเก็บหนี้ 10. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการขายทรัพย์สินรอการขาย หมายถึง กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดจากการขายทรัพย์สินรอการขายของบริษัทบริหารสินทรัพย์ 11. รายได้จากดำเนินงานอื่น ๆ หมายถึง รายได้จากเงินปันผลที่ได้รับจากเงินลงทุนทุกประเภท กำไรจากการขายสินทรัพย์อื่น จำนวนที่ได้รับคืนจากรายการตัดบัญชีลูกหนี้เงินให้สินเชื่อที่ได้จำหน่ายเป็นหนี้สูญตามเกณฑ์กฎหมายภาษีอากรในปีก่อนหน้า และรายได้อื่นๆ 12. รวมรายได้จากการดำเนินงาน หมายถึง ยอดรวมของรายได้ทั้งสิ้น (รายการที่ 3 และรายการที่ 6 ถึงรายการที่ 11)

คำอธิบายข้อมูล	
	<p>13. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ ค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น</p> <p>14. ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หมายถึง ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบียค้างรับ เงินลงทุนในลูกหนี้ เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาค้ำประกันทางการเงิน</p> <p>15. กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ หมายถึง ยอดรวมรายได้หักด้วยยอดรวมค่าใช้จ่าย หลังผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ก่อนหักค่าภาษีเงินได้แต่ก่อนหักค่าภาษีเงินได้</p> <p>16. ภาษีเงินได้ หมายถึง ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่คำนวณขึ้นตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด</p> <p>17. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ หมายถึง กำไรหรือขาดทุน หลังหักค่าภาษีเงินได้</p> <p>18. กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น หมายถึง รายการรายได้และค่าใช้จ่าย (รวมถึงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่) ซึ่งมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่อนุญาตให้รับรู้ในงบกำไรขาดทุน</p> <p>19. กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม หมายถึง ผลรวมของรายการที่ 17 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ และรายการที่ 18 กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น</p>
แหล่งที่มาของข้อมูล	บริษัทบริหารสินทรัพย์
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=951&language=th
การปรับปรุงข้อมูล	ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

ทีมข้อมูลสถาบันการเงิน

ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอานาไลติกส์

โทร. 0-2283-5633, 0-2283-5635